

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HÀ LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/ CV-HHN

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 7 năm 2022

V/v khảo sát tình hình thực hiện
cơ chế “đặt hàng”

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân Tỉnh

Thực hiện Công văn số 914/VPUBND-TCD-NC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc khảo sát tình hình thực hiện cơ chế “đặt hàng”, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Trong thời gian qua, Hội đã phối hợp cùng với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị quan tâm thực hiện công tác lễ tân ngoại giao với nước bạn Hà Lan nhân các ngày lễ quan trọng như kỷ niệm ngày Quốc khánh; ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội; Hội tham gia cùng với Trường Đại học Đồng Tháp ký kết hợp tác với Trường Đại học Wageningen và doanh nghiệp Hà Lan trong dự án Fresh Academy và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Stenden; tham gia tiếp đón các lượt Đoàn của nước bạn sang thăm, giao lưu và làm việc với địa phương.

Hội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị triển khai các hoạt động gửi thư, lẵng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc khánh, thiết lập quan hệ ngoại giao; tham gia đón tiếp các lượt Đoàn của Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương bạn sang thăm, giao lưu; duy trì liên lạc với các đầu mối tại Hà Lan như Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Hàng năm, Hội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị đề xuất tổ chức các hoạt động trọng tâm cho năm sau dựa vào các dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Quốc khánh hay các dịp lễ quan trọng của nước bạn.

Các hoạt động của Hội trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với mối quan hệ giữa hai nước do ít có những đối tác Hà Lan đến làm việc và giao lưu tại Tỉnh nên các hoạt động giao lưu hữu nghị chủ yếu là các đoàn viếng thăm và thông qua Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài các hoạt động trọng tâm được Nhà nước cấp kinh phí qua Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, hàng năm Hội được hỗ trợ 20.000.000đ để tổ chức các hoạt động thường niên.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tích cực phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các hoạt động giao lưu hữu nghị, làm cầu nối để các ngành, địa phương xúc tiến các hoạt động hợp tác kinh tế với các đối tác của Hà Lan.

Đề xuất lãnh đạo Tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thông qua Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị để Hội phối hợp triển khai thực hiện.

Kính trình Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Liên hiệp CTCHN;
- Các PCT/Hội;
- Lưu.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thúy Hà